

(สุาเนา)

ด่วนมาก

ที่ มท 0808.2/ ๑ 100



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนราชสีมา กทม. 10300

26 มกราคม 2547

เรื่อง การตรวจสอบเลขที่บัญชีประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีการจัดสรรเงินภาษีประจำเดือนธันวาคม 2546 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ให้จังหวัดดำเนินการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตท้องที่ที่ตั้งสำนักงาน ที่สะดวกในการเบิกจ่ายเงิน โดยชี้ชื่อว่า "บัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..... เพื่อการรับเงิน" เพื่อรองรับการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต และเงินที่จัดเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งเลขที่บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้เปิดไว้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว และกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2547 โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่โอนเงินเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดไว้ข้างต้น แต่เนื่องจากเอกสารประกอบการตรวจสอบเลขที่บัญชีกระแสรายวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางแห่งมิได้ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบ ซึ่งอาจทำให้การโอนเงินเกิดความผิดพลาดเป็นผลเสียต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อให้การโอนเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการโอนเงินถูกต้องตามเลขบัญชีที่แจ้ง จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1) ตรวจสอบว่าบัญชีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามบัญชีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งมาเป็นบัญชีประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือไม่

2) หากไม่ใช่เป็นบัญชีที่เปิดกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทกระแสรายวันให้ถูกต้องและแจ้งเลขที่บัญชีใหม่ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบโดยด่วน

3) ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชีประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามบัญชีที่ส่งมาหากมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนให้แก้ไขและส่งหลักฐานที่แสดงเลขที่บัญชีที่ถูกต้องแล้ว ไปให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป,

ทั้งนี้ ให้จังหวัดแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ 28 มกราคม 2547 หากแจ้งให้ทราบล่าช้าจะกระทบต่อการโอนเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,949 แห่ง เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะโอนเงินจัดสรรผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในคราวเดียวกัน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย โดยถือว่าจังหวัดได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว อนึ่ง หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโอนเงินเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อใดแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
โทร/โทรสาร 0-2241-9042-3

หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วยได้จัดส่งมาพร้อมกับเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์แล้ว